

ที่ ๐๗๘/๒๕๖๖

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญส่งนักเรียน เข้าร่วมประกวดโครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ซึ่งถ้ายพระราชทาน  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
พร้อมเงินสนับสนุนกิจกรรมสำหรับโรงเรียน และ ทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนผู้ชนะการประกวด  
เรียน ผู้อำนวยการ / อาจารย์ใหญ่

ตามที่มูลนิธิทีทีบีซึ่งดำเนินกิจการเพื่อสังคมภายใต้การสนับสนุนหลักของ ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ครั้งที่ ๕๑ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ เนื่องด้วยปัจจุบันพบว่าเยาวชนไทย ถูกคุกคามผ่านโซเชียลมีเดีย (Cyberbullying) เป็นอันดับ ๒ ของโลก มูลนิธิฯ เล็งเห็นถึงความรับผิดชอบต่อความสำคัญของ ปัญหาในเยาวชนระดับมัธยมศึกษาที่ถูกข่มเหงรังแก จึงได้จัดการประกวดโครงการ ซึ่งถ้ายพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา เพื่อเปิดเวทีสร้างโอกาสให้เยาวชนได้ร่วมกันทำงาน เป็นทีมสร้างสรรค์โครงการเพื่อร่วมรณรงค์ ในหัวข้อ เท่ได้ ต้องไม่บูลลี่

มูลนิธิทีทีบี ขอเรียนเชิญครู อาจารย์ในสถาบันการศึกษาของท่านร่วมส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วม ประกวดประเภททีม ๆ ละ ๕-๗ คน โดยสมัครได้ระหว่างวันที่ ๒๖ มิถุนายน ถึง ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ซึ่งการประกวดรอบคัดเลือก จะเป็นการส่งคลิปนำเสนอทางออนไลน์ และรอบชิงชนะเลิศนำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการ ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูล พร้อมดาวน์โหลดระเบียบการผ่านทาง [www.teeoangthai.com](http://www.teeoangthai.com)

มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับจากท่านในการส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ อีกวาระหนึ่งและขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นางกาญจนา ไรจวทัตญญู)  
กรรมการมูลนิธิทีทีบี

โครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ครั้งที่ ๕๑ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๖ ๒๐๗๐ ๐๐๘๘, ๐๖ ๒๐๗๐ ๐๐๙๙  
หรือ [www.teeoangthai.com](http://www.teeoangthai.com)

ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/๓๗๑๕



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ “โครงการ เถอย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ครั้งที่ ๕๑  
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต

ตามที่ มูลนิธิทีทีบี ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้การสนับสนุนหลักของ ธนาคารทหารไทย  
ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการ “เอย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ครั้งที่ ๕๑ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖  
ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เยาวชนได้รับรู้ถึงผลกระทบของการถูกข่มเหงรังแก และแนวทางแก้ไข  
โดยป้องกันตัวเองจากการถูกข่มเหงรังแก จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดโครงงานสำหรับเยาวชน  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ในหัวข้อ “เทได้ ต้องไม่บูลลี่” ซึ่งถวายเป็นพระราชกุศลแด่  
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนำผลงานที่ชนะเลิศ  
ออกเผยแพร่ และนำไปปรับใช้เพื่อลดปัญหาการบูลลี่ในโรงเรียนและสังคมต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ประชาสัมพันธ์โครงการ เอย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ครั้งที่ ๕๑ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖  
ไปยังสถานศึกษาในสังกัด เพื่อเชิญชวนนักเรียนในสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียด  
เพิ่มเติมได้ที่ [www.เอย่างไทย.com](http://www.เอย่างไทย.com)

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัมพร พิณะสา)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักอำนวยการ

โทร.๐ ๒๒๘๘ ๕๕๑๒